



## คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

## Constitution Drafting Commission (CDC)

ฉบับที่ ๗๗ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมงบประมาณ

นายบรรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการประชุมครั้งที่ ๗๙ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๘๐ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ดังนี้

**เรื่องที่หนึ่ง** สรุปประเด็นความพึงพอใจของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญในการสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)” โดยคณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

**เรื่องที่สอง** การจัดสัมมนาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญก่อนการลงประชามติให้แก่สภาองค์กรชุมชน ในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธิการหมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคาร รัฐสภา ๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา

**เรื่องที่สาม** การรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ

เนื่องจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญโดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งในวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ได้มีองค์กรต่าง ๆ อาทิ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค และคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เป็นต้น เดินทางมายื่นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

**สรุปประเด็นความพึงพอใจของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ**  
**ในการสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)”**  
**จัดโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ**  
**และคณะกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ**  
**ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า**  
**ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่**

**กลุ่มย่อยที่ ๑ “ระบบรัฐสภา”**

๑. การกาบัตรใบเดียวในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในด้านต่าง ๆ เช่น การพิมพ์บัตรเลือกตั้ง จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนนผลการเลือกตั้งที่มีจำนวนลดลง เป็นต้น

๒. การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา มีความรัดกุมและชัดเจนพอสมควร การที่กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงปริญญาตรีจะทำให้ประชาชนทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาน้อยแต่เป็นผู้นำท้องถิ่นได้มีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง

**กลุ่มย่อยที่ ๒ “ความสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารกับข้าราชการ”**

๑. การกำหนดให้นายกรัฐมนตรีมีวาระไม่เกิน ๘ ปี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่

๒. มีการกำหนดหลักการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไว้ในมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหลักการสำคัญของมาตรการในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์

๓. การพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นหลักที่ส่งผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยแท้จริง

๔. การกำหนดให้การจัดทำและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินนั้นมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศในภาพรวม

**กลุ่มย่อยที่ ๓ “องค์กรอิสระและศาล”**

- องค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดำเนินการหรือตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยให้เป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนด “มาตรฐานทางจริยธรรม” ที่จะนำไปใช้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย จึงเห็นได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยอย่างรัดกุม และชัดเจน

๒. การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

๓. การกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้

๔. การให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้

รวบรวมโดย ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ